
๑ 
 

รายงานการประชุมสภาการศึกษา  
ครั้งท่ี ๑/๒๕๖6 

วันจันทรท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา 14.0๐ น. 
ณ หองประชุมกําแหง  พลางกูร ช้ัน ๓ อาคาร ๕๖ ป สกศ. และการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 
 

ผูมาประชุม  
๑. รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

(คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ แทน) 
ประธานการประชุม 

 กรรมการโดยตําแหนง  
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(วาท่ีรอยตรี ธนุ  วงษจินดา) 
กรรมการ 

๓. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
(นางสาวอังคณา  ใจกิจสุวรรณ  รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย แทน) 

กรรมการ 

๔. ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(นายชัยวัฒน  ชื่นโกสุม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย แทน) 

กรรมการ 

๕. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(นางเกศทิพย  ศุภวานิช  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แทน) 

กรรมการ 

๖. เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(นางณัฐนันทน  อัศวเลิศศักดิ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา แทน) 

กรรมการ 

๗. ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
(นางสาวกรรวี  สิทธิชีวภาค  ผูตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แทน) 

กรรมการ 

๘. ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
(นางสาวจันทรเพ็ญ  เมฆาอภิรักษ  ผูตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจยัและนวัตกรรม แทน) 

กรรมการ 

๙. ปลัดกระทรวงแรงงาน 
(นางนภสร  ทุงสุกใส ท่ีปรึกษาวิชาการแรงงาน แทน) 

กรรมการ 

10. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
(นายสมใจ  วิเศษทักษิณ ผูชวยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แทน) 

กรรมการ 

11. เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
(นางสาวภัทรพร  เลาวงค  ผูเชี่ยวชาญดานการลงทุนพัฒนาสังคม แทน) 

กรรมการ 

 กรรมการท่ีเปนผูแทนองคกรเอกชน  
๑2. นายบุญเลี้ยง  ไขษรศักดิ ์ กรรมการ 

 กรรมการท่ีเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
๑3. นายนุชากร  มาศฉมาดล กรรมการ 

 กรรมการท่ีเปนผูแทนองคกรวิชาชีพ  
๑4. ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอมร  ลีลารัศมี กรรมการ 

 กรรมการท่ีเปนพระภิกษุซ่ึงเปนผูแทนคณะสงฆ  
15. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิต ฺโต) กรรมการ 



๒ 
 

 กรรมการท่ีเปนผูแทนคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย  
16. นายสมัย  เจริญชาง กรรมการ 

 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  
17. นางสาวกรองทอง  บุญประคอง กรรมการ 
18. นายคมสัน  โพธิ์คง กรรมการ 
๑๙. นายชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ กรรมการ 
๒0. นายชาติชาย  เกตุพรหม กรรมการ 
๒๑. รองศาสตราจารยดนุวัศ  สาคริก กรรมการ 
๒๒. ศาสตราจารยพิเศษธงทอง  จันทรางศุ กรรมการ 
๒๓. นางสาวนิรมล  เมธีสุวกุล กรรมการ 
๒๔. ศาสตราจารยบังอร  เสรีรัตน กรรมการ 
๒๕. นายบัณฑิตย  ศรีพุทธางกูร กรรมการ 
๒๖. นายบุญรักษ  ยอดเพชร กรรมการ 
๒๗. ผูชวยศาสตราจารยประมา  ศาสตระรุจ ิ กรรมการ 
๒๘. นางปทมา  วีระวานิช กรรมการ 
๒๙. นายวิริยะ  รามสมภพ กรรมการ 
๓0. นายสกล  กิตติ์นิธ ิ กรรมการ 
๓๑. นายสุรศักดิ์  มุกประดับ กรรมการ 
๓๒. รองศาสตราจารย นายแพทยสุริยเดว ทรีปาต ี กรรมการ 
๓๓. นายเหมพงศ  ทวีกาญจน กรรมการ 
๓๔. นายอดุลย  พิมพทอง กรรมการ 
๓๕. ศาสตราจารย นายแพทยอภิชาติ  จิตตเจริญ กรรมการ 
๓๖. นายอํานาจ  วิชยานุวัต ิ กรรมการ 
๓๗. นายสุเทพ  แกงสันเทียะ  เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ 
 
ผูไมเขาประชุม 
๑. พระธรรมวิสุทธาจารย (แสวง ธมฺเมสโก) ติดภารกิจ 
2.  นายชัชวัสส  เศรษฐ ี ติดภารกิจ 
3. ศาสตราจารย นายแพทยประสิทธิ์  วัฒนาภา ติดภารกิจ 

 
ผูเขารวมประชุม 
๑. นายสวัสดิ์  ภูทอง รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
๒. นายธนู  ขวัญเดช รองเลขาธิการสภาการศึกษา 
๓. นางศิริพร  ศริพันธุ ท่ีปรึกษาดานวิจัยและประเมินผลการศึกษา 
4. นางรัชนี  พ่ึงพาณิชยกุล ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษา 
๕. นางอําภา  พรหมวาทย ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการจัดการศึกษา 
๖. นายสมพงษ  ผุยสาธรรม ผูอํานวยการสํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา 
๗. นางสาวรุงนภา  จิตรโรจนรักษ ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
๘. นางสาวพัชราภรณ  ศรีคลาย ผูอํานวยการกลุมตรวจสอบภายใน 
๙. นายปานเทพ  ลาภเกษร ผูอํานวยการสํานักนโยบายความรวมมือกับตางประเทศ 



๓ 
 
๑๐. นางนันทิชา  ไวยนพ ผูอํานวยการสํานักสื่อสารองคกร 
11. นางพัชราพรรณ  กฤษฎาจินดารุง ผูอํานวยการสํานักนโยบายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
12. นางสาวชอบุญ  จิรานุภาพ ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา 
13. นางรุจิรา  สุนทรีรัตน ผูอํานวยการกลุมงานจริยธรรม 
14. นางสาวสอาดลักษม  จงคลายกลาง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ 
15. นางสาวใกลตา  สดสมศรี นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ  รักษาราชการแทน 

ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร 
16. นางสาวศศิรัศม  วีระไวทยะ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการกลุมมาตรฐาน

การศึกษา  สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู 
17. นายวีระพงษ  อูเจริญ นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ ผูอํานวยการกลุมวิเคราะห

สภาวการณการศึกษา สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา 
18. เจาหนาท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.  

นายสุเทพ  แกงสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ แจงใหท่ีประชุม
ทราบวา การประชุมวันนี้มีกรรมการเขารวมการประชุม ณ หองประชุมกําแหง พลางกูร จํานวน ๑๙ คน  
เขารวมการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑๘ รูป/คน และลาประชุม จํานวน ๓ รูป/คน ดังนี้  
๑. พระธรรมวิสุทธาจารย (แสวง ธมฺเมสโก) ๒. นายชัชวัสส  เศรษฐี และ ๓. ศาสตราจารย นายแพทยประสิทธิ์ วัฒนาภา 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ  

คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานการประชุม 
แจงให ท่ีประชุมทราบวา ไดรับมอบหมายจากประธานกรรมการสภาการศึกษา (รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) ใหเปนประธานการประชุมสภาการศึกษาในวันนี้ การประชุม
วันนี้เปนการประชุมครั้งแรกของป พ.ศ. ๒๕๖๖ ซ่ึงไดรับทราบจากฝายเลขานุการวาคณะอนุกรรมการ 
สภาการศึกษาไดเริ่มดําเนินการตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย และจะนําเสนอแนวทางการดําเนินงาน 
ใหท่ีประชุมสภาการศึกษารับทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

นายสุเทพ  แกงสันเทียะ  เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ นําเสนอรายงาน
การประชุมสภาการศึกษา ครั้ง ท่ี ๒/2565 เม่ือวันจันทร ท่ี ๒8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 จํานวน  
1๙ หนา ซ่ึงไดแจงเวียนใหคณะกรรมการสภาการศึกษาพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม ภายใน 
วันศุกรท่ี ๑๓ มกราคม พ.ศ. 256๖ และเม่ือครบกําหนดระยะเวลามีกรรมการแจงแกไขรายงานการประชุม 
จํานวน ๔ ทาน ดังนี้  

๑) นางนภสร  ทุงสุกใส ท่ีปรึกษาวิชาการแรงงาน ขอปรับแก หนา 1 รายชื่อผูมาประชุม 
ลําดับท่ี 8 จาก “นางสาวนภสร  ทุงสุกใส” เปน “นางนภสร  ทุงสุกใส” ๒) นางเกศทิพย  ศุภวานิช   
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขอปรับแก หนา 11 ความเห็นท่ี 9 บรรทัดท่ี 2 จาก 
“หลายชองทาง อาทิ บน Cloud เด็กสามารถเรียนรู…” เปน “...หลายชองทาง อาทิ บทเรียน สื่อ เนื้อหา



๔ 
 
ความรูตาง ๆ ท่ีจัดเก็บไวบน Cloud ซ่ึงเด็กสามารถเรียนรู...” หนา 11 ขอ 9 ความเห็นท่ี 9 บรรทัดท่ี 4   
จาก “อาทิ” เปน “เชน” และหนา 19 บรรทัดท่ี 13 มีความเห็นวา “...หรือการทําผลงานทางวิชาการ 
อาจไมจําเปนตองสงผลงานวิจัยแตสามารถใชประสบการณอันเปนท่ียอมรับสําหรับการยื่นเสนอขอตําแหนง 
ทางวิชาการได” ไมเชื่อมโยงหรือเก่ียวของกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ท้ัง 2 ฉบับ 
ท่ีกลาวถึง ฝายเลขานุการจึงปรับแกเปน “นอกจากนี้ในอนาคตการทําผลงานทางวิชาการอาจไมจําเปนตอง
สงผลงานวิจัย แต...”3) รองศาสตราจารย นายแพทยสุริยเดว ทรีปาตี ขอปรับแก หนา 15 ความเห็นท่ี 1 บรรทัดท่ี 
7-15 ปรับแกคําจาก “สุขภาวะทางจิต” ทุกคํา เปน “วิชาชีวิตและทุนชีวิต (Life Assets)”  และ 4) นางสาวจันทรเพ็ญ  
เมฆาอภิรักษ  ผูตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ขอเพ่ิมขอความ  
หนา 19 บรรทัดท่ี 15 เพ่ิมทายประโยควา “…และประกอบการพิจารณาการจัดทําธนาคารหนวยกิต  
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหตอเนื่องไปสูการอุดมศึกษาตอไป” 

ฝายเลขานุการไดปรับแกรายงานการประชุมตามท่ีคณะกรรมการแจงปรับแกเรียบรอยแลว 
จึงขอนําเรียนท่ีประชุมเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้งท่ี 2/๒๕๖5 

มติ ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาการศึกษา ครั้ง ท่ี ๒/2565 เม่ือวันจันทรท่ี  
๒8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565 ตามท่ีไดมีกรรมการแจงขอแกไข 
 
วาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 วาระท่ี 3.1 แนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 
 นายสุเทพ  แกงสันเทียะ  เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ นําเสนอแนวทาง
การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา จํานวน 9 คณะ มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

คณะท่ี 1 ดานอํานวยการและประชาสัมพันธ 
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานอํานวยการและประชาสัมพันธ มีนายสุเทพ แกงสันเทียะ 

เลขาธิการสภาการศึกษา เปนประธานอนุกรรมการ ซ่ึงคณะอนุกรรมการฯ มีภารกิจสอดคลองกับภารกิจประจํา
ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงขอดําเนินการตามภารกิจหลักของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

คณะท่ี 2 ดานนโยบายและแผนการศึกษา 
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานนโยบายและแผนการศึกษา มีนายอํานาจ วิชยานุวัติ  

เปนประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการฯ ดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ี โดยใหความสําคัญกับการเสนอ
ความเห็นและใหคําแนะนําเก่ียวกับการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายและยุทธศาสตรการศึกษาเฉพาะดาน 
ยุทธศาสตรดานการผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย นโยบายและแผนดานการเงิน การคลัง และทรัพยากร 
เพ่ือการศึกษา รวมถึงพิจารณาเสนอความเห็น/ใหคําแนะนําเก่ียวกับการสรางกลไกการขับเคลื่อนแผน นโยบาย 
และยุทธศาสตรสูการปฏิบัติ  

แนวทางการดําเนินงาน :  คณะอนุกรรมการฯ ไดแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนวาระเรงดวน
ทางการศึกษา (Quick Win) 4 คณะ ไดแก คณะท่ี 1 คณะทํางานขับเคลื่อนระบบธนาคารหนวยกิต คณะท่ี 2 
คณะทํางานขับเคลื่อนการจัดการศึกษาสําหรับผูมีความตองการจําเปนพิเศษ (กรณีผูท่ีมีความสามารถพิเศษ) 
คณะท่ี 3 คณะทํางานขับเคลื่อนมาตรการสงเสริมการลงทุนดานการศึกษาดวยความรวมมือระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชน และคณะท่ี 4 คณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาและเสริมสรางสมรรถนะบุคลากรและระบบบริหาร
การศึกษาภายใต Digital Transformation (กรณี HRD, Database และ AI: ChatGPT)  

ผลผลิต/ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ คือ การจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบายและยุทธศาสตร 
การศึกษาเฉพาะดาน การผลิตและพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเงิน การคลัง และทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบกลไกการขับเคลื่อนแผน นโยบาย และยุทธศาสตร รวมถึงประเด็นท่ีเปน
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วาระเรงดวนสําคัญทางการศึกษา (Quick Win) นําสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงหนวยงานท่ีเก่ียวของ
สามารถนําไปใชเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
ใหเปนฐานกําลังทรัพยากรมนุษยท่ีสําคัญของประเทศ 

คณะท่ี 3 ดานประเมินผลการจัดการศึกษา 
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานประเมินผลการจัดการศึกษา มีนายบัณฑิตย   

ศรีพุทธางกูร เปนประธานอนุกรรมการ มีบทบาทหนาท่ีในการพิจารณาเสนอความเห็นหรือใหคําแนะนํา
เก่ียวกับการประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของชาติตามแผนการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
นโยบายดานการศึกษาของประเทศ และประเมินผลประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการศึกษา และ 
การพิจารณาเสนอความเห็นหรือใหคําแนะนําเก่ียวกับการวิเคราะหสภาวการณการศึกษา และติดตาม 
ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาของประเทศ 

แนวทางการดําเนินงาน : คณะอนุกรรมการฯ ไดแตงตั้งคณะทํางาน 3 คณะ ไดแก คณะท่ี 1 
คณะทํางานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา มีขอบเขตการดําเนินงาน คือ ติดตามและประเมินผล 
การจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ในชวง 5 ปแรกของแผนการศึกษาแหงชาติ 
วิเคราะหสภาพปญหาดานการติดตามและประเมินผลการศึกษาของประเทศไทย จัดทําขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงานและการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ในระยะตอไป รวมท้ังจัดทํา
ขอเสนอการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการศึกษา คณะท่ี 2 คณะทํางานวิเคราะหสภาวการณ
การศึกษา มีขอบเขตการดําเนินงาน คือ วิเคราะหสภาวการณการศึกษาไทยในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ จัดทําขอเสนอแนะในการพัฒนาการจัดการศึกษา รวมท้ังพยากรณแนวโนมและทิศทางการจัด
การศึกษาของประเทศ โดยกําหนดประเด็นการวิเคราะหในป พ.ศ. 2566 จํานวน 3 ประเด็น ไดแก การอาน
และการวิเคราะห การเรียนรูตลอดชีวิต และการจัดการอาชีวศึกษาและการฝกอบรมอาชีพ คณะท่ี 3 
คณะทํางานประเมินประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการศึกษา มีขอบเขตการดําเนินงาน คือ วิเคราะห
ประสิทธิภาพการใชทรัพยากรทางการศึกษา และจัดทําขอเสนอแนะตอการเพ่ิมประสิทธภิาพการใชทรัพยากร
ทางการศึกษา ประกอบดวย 3 ประเด็น ไดแก ๑. งบประมาณทางการศึกษา ๒. ครู คณาจารย และบุคลากร
ทางการศึกษา และ ๓. ดิจิทัลเพ่ือการศึกษาและแหลงเรียนรู  

ผลผลิต/ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ คือ 1. (ราง) ขอเสนอแนะในการดําเนินงานและการจัด
การศึกษาตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560-2579 ในระยะ 5 ป ท่ีสองของแผนการศึกษาแหงชาติ 
(พ.ศ. 2565-2569) 2. (ราง) ขอเสนอการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการศึกษา ๓. รายงานสภาวะ
การศึกษาไทย ป พ.ศ. 2566 และ 4. (ราง) ขอเสนอแนะตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากร 
ทางการศึกษา 

คณะท่ี 4 ดานกฎหมาย 
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานกฎหมาย มีศาสตราจารยพิเศษธงทอง จันทรางศุ  

เปนประธานอนุกรรมการ มีแนวทางการดําเนินงาน ไดแก ๑. จัดทําขอเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมาย
การศึกษา ๒. จัดทํากฎหมายระดับพระราชบัญญัติ และกฎหมายลําดับรองตามยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ๓. ดําเนินการปรับปรุงแกไข
กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ๔. จัดทําแนวทางการขับเคลื่อน
การสงเสริมความรู และการบังคับใชกฎหมายการศึกษาอยางเปนรูปธรรม และ ๕. ใหความเห็นขอกฎหมายท่ีมี
การหารือ  

ผลผลิต/ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ คือ 1. ขอเสนอแนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษา  
2. รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานบริหารขอมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (องคการมหาชน)  พ.ศ. ....  
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3. กฎหมายลําดับรองท่ีออกตามความพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  2542 จํานวน 2 ฉบับ และ  
4. รางรายงานการสงเสริมความรูดานกฎหมายการศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวของ ประจําปงบประมาณ 2566 

คณะท่ี 5 ดานมาตรฐานการศึกษา 
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานมาตรฐานการศึกษา มีนายบุญรักษ ยอดเพชร  

เปนประธานอนุกรรมการ มีแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ควบคูกับภารกิจของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาในประเด็น ดังนี้ ๑. มาตรฐานการศึกษาของชาติและการประกันคุณภาพการศึกษา 
ทุกระดับ ประเภท และระบบการศึกษา ๒. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และ ๓. ระบบการจัด 
การเรียนรู เพ่ือใหการจัดการศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

แนวทางการดําเนินงาน : คณะอนุกรรมการฯ มีแนวทางการดําเนินงาน ๓ เรื่อง ไดแก  
๑. การขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติสูการปฏิบัติ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และระบบ
การจัดการเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ๒. บูรณาการและตอยอดการดําเนินโครงการขับเคลื่อน
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ในประเด็นการศึกษาเ พ่ือพัฒนาผูประกอบการ (Entrepreneurship)  
การเสริมสรางเครือขายการพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัล (DQ) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
และผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษา (DOE) และ ๓. ขับเคลื่อนประเด็นเรงดวนท่ีบูรณาการอํานาจหนาท่ี
ของคณะอนุกรรมการฯ ท้ัง 3 ดาน (มาตรฐานการศึกษาของชาติ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระบบการจัดการเรียนรู) ใหเกิดผลเปนรูปธรรม 

ผลผลิต/ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ คือ รายงานผลการดําเนินงานหรือขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการดําเนินงานขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และระบบ
การจัดการเรียนรู เพ่ือใหการจัดการศึกษาสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคาดวาจะแลวเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 

คณะท่ี 6 ดานเครือขายการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานเครือขายการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มีนายสุรศักดิ์ 

มุกประดับ เปนประธานอนุกรรมการ มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 1. การศึกษาวิจัยสภาพการมีสวนรวม 
ในการจัดการศึกษาของประชาชนในระดับจังหวัด โดยจัดทําเปนฐานขอมูลภาคีเครือขายการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ี 77 จังหวัด 2. แตงต้ังคณะทํางานและจัดเวทีสมัชชาการศึกษาระดับภูมิภาค 3 พ้ืนท่ี 
ไดแก ภาคเหนือ ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจัดสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ 3. ลงพ้ืนท่ี 
ศึกษาเชิงลึกในประเด็นการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ีเปนรูปธรรม 4. จัดเวที Educational Policy of 
Political Party for All นโยบายการศึกษาท่ีประเทศตองการ 5. แตงตั้งคณะทํางานดานการพัฒนาสื่อ
ออนไลน แพลตฟอรม และการสื่อสาร เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาขอมูล การเขาถึงและการเผยแพร
ประชาสัมพันธ 

ผลผลิต/ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ คือ 1. ฐานขอมูลภาคีเครือขายการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาเชิงพ้ืนท่ี 77 จังหวัด 2. มติสมัชชาสภาการศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับชาติ 3. ขอเสนอเชิงนโยบาย
การพัฒนากลไกการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาระดับพ้ืนท่ีของภาคประชาชน และ 4. นโยบายการศึกษา 
ท่ีประเทศตองการ Educational Policy of Political Party for All 

คณะท่ี 7 ดานวิจัย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมดานการศึกษา 
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานวิจัย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมดานการศึกษา  

มีศาสตราจารย นายแพทยประสิทธิ์ วัฒนาภา เปนประธานอนุกรรมการ มีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้  
๑. จัดทําขอเสนอนโยบายเพ่ือตอบโจทยในการขับเคลื่อนประเทศ ซ่ึงกําหนดกลุมเปาหมายโดยจัดทํา 
แผนความเชื่อมโยง (Mapping) วิเคราะหชองวาง (Gap) และมุงขับเคลื่อนการเรียนรูไปยังกลุมเปาหมาย 
ท่ียังไมไดรับความสนใจหรือมีมาตรการสนับสนุนนอยจากหนวยงานตาง ๆ และกําหนดประเด็นขอเสนอ 
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เพ่ือดําเนินการในประเด็นท่ีมีผลกระทบสูง ไดแก 1) การพัฒนาทักษะ 2) การเรียนรูตลอดชีวิต และ  
3) การพัฒนาครูและผูทําหนาท่ีครู โดยเนนดําเนินงานในลักษณะ Multi -Sectoral และจัดใหมี Sandbox 
หรือโครงการสําคัญ 2. ผลักดันขอเสนอนโยบายเพ่ือตอบโจทยในการขับเคลื่อนประเทศเปนวาระแหงชาติ  
โดยเสนอผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะรัฐมนตรี 3. วางแนวทางการขับเคลื่อน 
โดยจัดทําแผนปฏิบัติงานในระยะเวลา 1 ป และ ๔. ติดตามการดําเนินงานตามขอเสนอฯ 

ผลผลิต/ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ คือ ขอเสนอนโยบายท่ีเปนนวัตกรรมและการวิจัยเพ่ือตอบ
โจทยในการขับเคลื่อนประเทศเปนวาระแหงชาติ โดยมีตัวอยางและรูปแบบท่ีดีของการพัฒนาใน 3 ประเด็นท่ีมี
ผลกระทบสูง 

คณะท่ี 8 ดานคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาและสํานึกสาธารณะ 
 คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาและสํานึกสาธารณะ  

มีพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เปนประธานอนุกรรมการ มีแนวทางการดําเนินงาน คือ แตงตั้ง
คณะทํางานซ่ึงมีองคประกอบของผูทรงคุณวุฒิจากทุกศาสนา เพ่ือบูรณาการหลอมรวมความคิดและรวมคนหา
นวัตกรรมและแนวทางสงเสริม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเรยีนรวมถึงพลเมือง ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
กับความเปนพลเมืองในศตวรรษท่ี 21 และจัดทําเปนขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือพัฒนาและตอยอดประเด็น 
ในสวนท่ีเ ก่ียวของใหเปนรูปธรรมท่ีจับตองไดและอยู ในวิ ถีชีวิต โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน ดังนี้  
1. รวบรวมขอมูลและศึกษาสภาพจริงในปจจุบัน 2. เชิญผูทรงคุณวุฒิ ผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ และผูปฏิบัติ
ท่ีเก่ียวของมารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล 3. ศึกษาขอมูลเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของรวมถึงสถานศึกษา
และองคกรตนแบบ 4. จัดประชุมสัมมนา ระดมความคิดเห็น รวบรวมเปนขอเสนอท่ีมีประเด็นการพัฒนา  
ท้ังเรื่องการขยาย Mindset การมีสมรรถนะท่ีสมดุลกับการพัฒนาปญญา มีคุณภาพของจิตและชีวิตท่ีเปนคนดี 
มีความฉลาดในอารมณ ฯลฯ   

ผลผลิต/ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ คือ รายงานผลการดําเนินงานหรือขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพ่ือสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสาและสํานึกสาธารณะใหกับผูเรียน ในชวงเดือนสิงหาคม 2566 

คณะท่ี 9 ดานการเรียนรูตลอดชีวิตและการศึกษาพิเศษ 
คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานการเรียนรูตลอดชีวิตและการศึกษาพิเศษ มีนายชัยยศ 

อ่ิมสุวรรณ เปนประธานอนุกรรมการ มีการดําเนินการแตงต้ังคณะทํางาน 3 คณะ ดังนี้ 1. คณะทํางานดาน 
การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 2. คณะทํางานดานการสงเสริมการศึกษาพิเศษ และ 3. คณะทํางานดาน 
การลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา  

 แนวทางการดําเนินงาน : ๑. เชิญผูทรงคุณวุฒิ ผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ ผูปฏิบัติท่ีเก่ียวของ
มารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมูล ๒. ศึกษาสภาพจริงจากผูปฏิบัติในพ้ืนท่ี ๓. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ี
เ ก่ียวของ เ พ่ือดํ า เนินงานตอยอดประเ ด็นในสวน ท่ี เ ก่ียวของ  และ  ๔.  จั ดประชุมสัมมนาระดม 
ความคิดเห็น รวบรวมเปนขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในประเด็นท่ีสงผลกระทบตอประเทศ 

ผลผลิต/ผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ คือ 1. ขอเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาและการเรียนรู
ตลอดชีวิต 2. ขอเสนอเชิงนโยบายการสงเสริมการศึกษาพิเศษ และ 3. ขอเสนอเชิงนโยบายการลดความ
เหลื่อมล้ําทางการศึกษา 

 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเสนอแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
สภาการศึกษา คณะท่ี 2-9 ตอคณะกรรมการสภาการศึกษาเพ่ือโปรดใหความเห็น ขอเสนอแนะ ขอสังเกต 
เพ่ิมเติม และโปรดใหความเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานเพ่ือคณะอนุกรรมการฯ จะดําเนินการตอไป 
 การพิจารณา 
 ท่ีประชุมไดอภิปรายและใหความเห็น ขอเสนอแนะ ขอสังเกต ดังนี้ 
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 ๑. คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานอํานวยการและประชาสัมพันธมีการดําเนินงานท่ี 
ทับซอนกับภารกิจของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดังนั้นคณะอนุกรรมการคณะท่ี 1 จะยังคงมีอยู
หรือไม ในประเด็นนี้  นายสุเทพ แกงสันเทียะ กรรมการและเลขานุการชี้แจงวา คณะอนุกรรมการ 
สภาการศึกษาดานอํานวยการและประชาสัมพันธมีองคประกอบท่ีมาจากประธานอนุกรรมการทุกคณะ ดังนั้น 
คณะอนุกรรมการฯ จึงยังคงอยูแตชะลอการดําเนินการ เนื่องจากในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ จํานวน  
๖ คณะ แตสภาการศึกษาแตง ต้ังคณะอนุกรรมการฯ จํานวน ๙ คณะ งบประมาณจึงไม เพียงพอ 
ตอการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ทุกคณะ จึงชะลอการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
สภาการศึกษา คณะท่ี ๑ ดานอํานวยการและประชาสัมพันธไปกอน แตอยางไรก็ตามสํานักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษาไดเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินการใหคณะอนุกรรมการฯ ทุกคณะ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และจะจัดประชุมเพ่ือใหประธานคณะอนุกรรมการทุกคณะไดปรึกษาหารือและ
เชื่อมโยงการดําเนินงานรวมกัน 
 2. คณะอนกุรรมการสภาการศึกษาแตละคณะมีแนวทางการดําเนินงานตามภารกิจท่ีแตกตางกัน 
จึงขาดการประสานเชื่อมโยงการดําเนินการในประเด็นหรือภารกิจรวม ดังนั้นจึงควรมีการปรึกษาหารือระหวาง
ประธานคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือรวมกันกําหนดทิศทางการดําเนินงาน กรอบระยะเวลา และภารกิจเรงดวน
สําคัญ และขอใหเลขาธิการสภาการศึกษาเปนผูประสานจัดการประชุมประธานอนุกรรมการเพ่ือใหการ
ดําเนินงานในภาพรวมของคณะกรรมการสภาการศึกษามีความสมบูรณมากข้ึน  
 3. การเชื่อมโยงการดําเนินงานระหวางคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาแตละคณะ อาจนํา
ประเด็นท่ีสามารถเชื่อมโยงการดําเนินการรวมกันไดไปดําเนินการ เชน 1. เรื่องการขับเคลื่อนการนํามาตรฐาน
การศึกษาของชาติสูการปฏิบัติจะตองมีการประเมินวาผูเรียนมีผลลัพธท่ีพึงประสงคตามท่ีกําหนดไวใน
มาตรฐานการศึกษาของชาติหรือไม โดยในเรื่องนี้คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานมาตรฐานการศึกษาและ
ดานประเมินผลการจัดการศึกษาสามารถดําเนินการรวมกันได 2. คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาบางคณะ
ดําเนินงานในลักษณะ Agenda Based บางคณะดําเนินงานในลักษณะ Area Based หรือบางคณะดําเนินงาน
ท้ัง Agenda Based และ Area Based เชน คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานประเมินผลการจัดการศึกษา
มีการดําเนินงานท้ังในลักษณะ Agenda Based และ Area Based สวนคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 
ดานเครือขายการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดําเนินการในลักษณะ Area Based ดังนั้น คณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาดานเครือขายการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาซ่ึงดําเนินงานในประเด็นสมัชชาการศึกษา 
อาจรวมดําเนินการในการนํา Agenda ไปขับเคลื่อนในเชิง Area ใหเปนรูปธรรม ซ่ึงการเชื่อมโยงการดําเนินงาน 
จะทําใหมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เปนตน 

4. แนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาท่ีไดนําเสนอตอคณะกรรมการ
สภาการศึกษาในวันนี้ หากในอนาคตมีประเด็นท่ีเปลี่ยนแปลงหรือปรับเพ่ิมเติม จะสามารถเสนอใหมี 
การปรับเปลี่ยนไดหรือไม ในประเด็นนี้ นายสุเทพ แกงสันเทียะ กรรมการและเลขานุการ ชีแ้จงวาการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการฯ แตละคณะสามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม 

๕. นายบัณฑิตย  ศรีพุทธางกูร ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานประเมินผล 
การจัดการศึกษา ใหขอมูลเพ่ิมเติมดังนี้ ๑) แนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการดานประเมินผล 
การจัดการศึกษา กําหนดระยะเวลาการดําเนินงาน ๑ ป เนื่องจากมีความเห็นวาพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. .... อยูระหวางการดําเนินการ หากมีการประกาศใชจะมีผลตอการดํารงตําแหนงของ
คณะกรรมการสภาการศึกษาและคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา แตหากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. .... ไมมีการประกาศใช คณะอนุกรรมการฯ จะปรับแกไขแนวทางการดําเนินงานและจะแจงให
คณะกรรมการสภาการศึกษาทราบ ๒) ประเด็นตัวชี้วัดสําหรับการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 



๙ 
 
เนื่องจากสภาพการจัดการศึกษาในปจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ทําใหตัวชี้วัดบางตัวชี้วัดไมเหมาะสมกับ
สถานการณในปจจุบัน ซ่ึงไดนําเสนอประเด็นนี้ตอคณะกรรมการสภาการศึกษาแลวเม่ือ ๕ ปท่ีผานมา  
แตยังไมไดรับการแกไขเพราะเปนการเสนอเรื่องเพ่ือทราบ คณะอนุกรรมการฯ จึงจะศึกษาและจัดทําขอมูล 
เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการสภาการศึกษาอีกครั้งเพ่ือปรับปรุงแกไขตัวชี้วัดใหทันกับสถานการณในปจจุบัน 
ประธานการประชุมมีความเห็นวา การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตอจากนี้จะตองมีความยืดหยุน 
นอกจากนั้นควรใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพ่ือผลิตบัณฑิตใหตรงตามความตองการ 
ของภาคเอกชนและแกปญหาบัณฑิตตกงาน จากขอมูลผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในชวงระยะเวลา  
๓ ปท่ีผานมา มีผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตกงาน จํานวนประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน ซ่ึงสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทยประเมินวาในป พ.ศ. ๒๕๖๖ จะมีบัณฑิตตกงานอีกประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ - ๕๐๐,๐๐๐ คน  
จึงขอใหคณะกรรมการสภาการศึกษารวมกันวิเคราะหปญหาท่ีทําใหเกิดความลมเหลวทางการศึกษา 
เชน การจัดการเรียนการสอนไมสามารถทําใหเด็กเขาใจในเนื้อหาสาระ หลักสูตรท่ีสอนไมตรงกับความตองการ
ของตลาดแรงงาน หรือการประเมินไมตรงกับสถานการณในปจจุบัน เปนตน เพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไขปญหา 
ซ่ึงรัฐบาลปจจุบันไดแกปญหานี้โดยการนํางบประมาณมาจางบัณฑิตตกงาน จํานวนประมาณ 63,000 คน 
เปนเวลาติดตอกัน 2 ป ในประเด็นนีป้ระธานอนุกรรมการสภาการศึกษาดานประเมินผลการจัดการศึกษาชี้แจงวา 
คณะทํางานฯ คณะท่ี 1 มีภารกิจเก่ียวกับการศึกษาสภาพปญหาการศึกษา และติดตามประเมินผลการศึกษา 
จึงขอรับความเห็นของประธานการประชุมไปดําเนินการ พรอมท้ังหาแนวทางการปรับเกณฑการประเมินผล 
ใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับบริบทและสถานการณในปจจุบัน เชน ปรับเกณฑการประเมินผลการเขาเรียน
ในหองเรียน ซ่ึงในอดีตจะตองเขาเรียนมากกวารอยละ ๘๐ จึงจะมีสิทธิ์สอบ แตปจจุบันผูเรียนสามารถเรียนรู
นอกหองเรียน และสามารถหารายไดระหวางเรียน จึงไมจําเปนตองเรียนในหองเรียนเหมือนในอดีต หรือปรับ
เกณฑการประเมินสําหรับผูเรียนท่ีเปนผูมีความสามารถพิเศษดานตาง ๆ ใหเหมาะสม เปนตน 

6. การประเมินผลการศึกษายุคใหมจะตองเชื่อมโยงกับชีวิตจริง เนื่องจากเด็กมีความรูแตไม
สัมพันธกับภาคปฏิบัติ จากประสบการณท่ีผานมาในชวงการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โรงเรียนจัดใหมีการเรียนท้ังในรูปแบบ Onsite และ Online โดยใชครอบครัวเปนฐานและใหผูปกครองเขามา 
มีสวนรวมในการประเมินผูเรียน ซ่ึงทําใหเห็นวาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอนาคตอาจไมจําเปนตองเขาเรียน 
ในหองเรียน ๕ วันตอสัปดาห เพ่ือใหผูเรียนนําความรูไปใชกับภาคปฏิบัติในชีวิตจริง เปนการตอบโจทย 
การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต รวมท้ังหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีกําหนดใหผูเรียนตองเรียนในหลักสูตร
ไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ในปจจุบันอาจไมจําเปน นอกจากนั้นควรเนนเรื่องคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะกรรมการ
สภาการศึกษาควรจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายท่ีใหความสําคัญกับความดมีากกวาความเกง เพ่ือทําใหคนกระทํา
ความผิดมีจํานวนนอยลง ซ่ึงเปนการสะทอนวาการศึกษาเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน 

7. ศาสตราจารยพิเศษธงทอง  จันทรางศุ ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา 
ดานกฎหมายใหขอมูลเพ่ิมเติมวา คณะอนุกรรมการฯ จะดําเนินการตามภารกิจและหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 
แตการดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายลําดับรองท่ีออกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... จะยังไม
สามารถดําเนินการได เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... อยูระหวางการดําเนินการ ซ่ึงยังไม
ผานการพิจารณาของรัฐสภาและยังไมมีผลบังคับใช ดังนั้นคณะอนุกรรมการฯ จึงจะดําเนินการเฉพาะในสวนท่ี
สามารถดําเนินการไดไปพลางกอน หากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... ผานการพิจารณาและ 
มีผลบังคับใชแลวเม่ือใด จึงจะดําเนินการเก่ียวกับกฎหมายลําดับรองท่ีออกตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. .... 

8. นายสุรศักดิ์  มุกประดับ ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานเครือขายการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษากําหนดแนวทางการดําเนินงานจัดเวทีสมัชชาการศึกษาระดับภูมิภาค ๓ ภูมิภาค ไดแก 
ภาคเหนือ ภาคใต และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจัดสมัชชาสภาการศึกษาระดับชาติ ณ กรุงเทพมหานคร 



๑๐ 
 
และจะลงพ้ืนท่ีศึกษาเชิงลึกประเด็นการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยจะศึกษาแนวทางของพ้ืนท่ีใน 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ณ จังหวัดระยอง ซ่ึงไดประสานกับ 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยแลว นอกจากนั้นยังไดประสานกับศูนยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีข้ันสูง 
บานฉาง หรือ EEC Silicon Tech Park เพ่ือศึกษาดูงานและสอบถามความตองการของภาคธุรกิจวาตองการ
แรงงานท่ีมีความรูความสามารถและสมรรถนะแบบใด เพ่ือเปนขอมูลใหภาคการศึกษาจัดการศึกษาท่ีสอดรับ
กับความตองการของภาคธุรกิจ ดังนั้นหากคณะอนุกรรมการฯ จะจัดเวทีสมัชชาการศึกษาภายหลังท่ีมีการยุบสภา  
ประมาณเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม ๒๕๖๖ กอนการเลือกต้ัง จะเหมาะสมหรือไม เนื่องจากสภาการศึกษา
ควรเปนศูนยกลางในการเปดเวทีใหมีการนํานโยบายและขอมูลดานการศึกษามาอภิปราย จึงขอหารือ
คณะกรรมการสภาการศึกษาวาชวงระยะเวลาใดท่ีเหมาะสมในการจัดเวทีสมัชชาการศึกษา โดยในประเด็นนี้ 
ประธานการประชุมมีความเห็นวาการจัดเวทีเพ่ือรับฟงความคิดเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวกับการศึกษา สวนใหญจะ
มีคนใหความสนใจเปนจํานวนมาก การจัดเวทีสมัชชาการศึกษาสามารถจัดชวงเวลาใดก็ได ไมจําเปนตองจัด
ภายหลังท่ีมีการยุบสภา และการดําเนินงานตามปกติของหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนในปจจุบันไดมีการเชิญ
ผูแทนจากพรรคการเมืองไปใหความเห็นในประเด็นตาง ๆ อยูแลว ดังนั้นหากคณะอนุกรรมการฯ จะจัดเวที
สมัชชาการศึกษาและเชิญผูแทนจากพรรคการเมืองไปใหความเห็นเก่ียวกับนโยบายดานการศึกษาจึงสามารถ
ดําเนินการได  

9. ศาสตราจารย นายแพทยอภิชาติ  จิตตเจริญ รองประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
ดานวิจัย เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมดานการศึกษา ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา คณะอนุกรรมการฯ เนนการ
ดําเนินการ ๓ เรื่อง คือ ๑) การพัฒนาทักษะท่ีสามารถนําไปใชประโยชนตอตนเองและสังคม ประกอบดวย 
ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะการคิดสรางสรรค และทักษะการเผชิญกับปญหาหรือความลมเหลวในชีวิต
โดยสามารถกลับมาใชชีวิตตามปกติไดอยางรวดเร็วเม่ือประสบกับปญหา ๒) กระบวนการเรียนรูท่ีเปนการ
เรียนรูตลอดชีวิต สอดคลองกับการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานการเรียนรูตลอดชีวิต
และการศึกษาพิเศษ แตจะเนนการแกปญหาท่ีเปนกับดักทางการศึกษาในปจจุบัน เชน ปลดล็อกปญหาใหผูท่ีมี
อายุต่ํากวา 15 ป สามารถเขารับการศึกษาของ กศน. ได หรือผูท่ีมีอายุมากกวา 25 ป สามารถศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาได เปนตน และ ๓) ครูและผูสอนมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนรู ดังนั้นจึงตองพัฒนา
ครูและผูสอน ใหมีทักษะในการเรียนรูดวยตนเอง เรียนรูตลอดเวลา และเปนตนแบบท่ีดีใหนักเรียนนักศึกษา 

10. การเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบันทําใหธุรกิจโทรทัศนของประเทศไทยประสบกับ
ปญหาการขาดทุนและปดกิจการจํานวนมาก จึงไมสามารถรับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาใหมเขาทํางานไดและ
เกิดปญหาบัณฑิตตกงาน แตจะรับคนท่ีมีความรู ทักษะ และความสามารถหลายดานเขาทํางาน ดังนั้นการวิจัย
และนวัตกรรมดานการศึกษาจึงเปนเรื่องสําคัญท่ีตองวิเคราะหใหไดขอมูลวาธุรกิจใดท่ีไมสามารถดําเนินการ
ตอไปไดในยุคปจจุบัน และมีธุรกิจใดท่ีเปนธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหม รวมถึงการศึกษาวิจัยเพ่ือหาสาเหตุท่ีทําให 
บัณฑิตใหมมีทักษะไมตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน ซ่ึงจะชวยลดปญหาการตกงานได ท้ังนี้ 
การดําเนินการศึกษาวิจัยอาจจะประสานความรวมมือกับภาคเอกชน เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย เปนตน เพ่ือใหไดขอมูลแนวโนมการดําเนินการของ 
ภาคธุรกิจหรือภาคเอกชนจะเปนไปในทิศทางใด มีความตองการแรงงานท่ีมีความรู ความสามารถและทักษะ
อยางไร เพ่ือใหภาคการศึกษาจัดการศึกษาใหตรงกับความตองการของภาคเอกชน จึงขอใหคณะอนุกรรมการ
สภาการศึกษาดานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานการศึกษา รับดําเนินการเรื่องการศึกษาสําหรับคนรุนใหม
โดยบูรณาการภาคการศึกษากับภาคเอกชนเขาดวยกัน นอกจากนั้นควรสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีบทบาท
ในการมีสวนรวมจัดการศึกษา อาทิ การศึกษาระดับอุดมศึกษาควรจัดหลักสูตรใหผูเรียนไดไปฝกงานใน
ภาคเอกชนและสามารถสะสมหนวยกิตได และสงเสริมใหภาคเอกชนจัดสถานท่ีเปนหองเรียนรูเพ่ือใหนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาไดเขาไปศึกษา เพ่ือใหเกิดการเรียนรู เกิดทักษะ Critical Thinking และเห็นภาพอาชีพ 



๑๑ 
 
ในอนาคต โดยในประเด็นนี้ประธานการประชุมใหขอมูลเพ่ิมเติมวา ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการไดมีการ
ดําเนินการแลว โดยผูเรียนท่ีศึกษาอาชีวศึกษาจะไดไปฝกงานในบริษัทเอกชน แตอยางไรก็ตามการดําเนินการ
ดังกลาวยังไมครอบคลุมทุกระดับการศึกษา 

11. ประธานการประชุมเห็นดวยกับแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ 
สภาการศึกษาทุกคณะ และใหขอมูลเพ่ิมเติมวากระทรวงศึกษาธิการไดนํา Unplugged Coding เขามาใช 
ในการจัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ โดยเปนการฝกใหเด็กคิด
วิเคราะหอยางมีเหตุผล แกปญหาเปน กลาลงมือทํา หากทําผิดใหทําใหม นําทักษะมาใชในการแกปญหาใน
ชีวิตประจําวันได อานเขียนอยางมีวิจารณญาณ ซ่ึงเปนทักษะใหมท่ีโลกยุคดิจิทัลตองการ เปนการสราง
ภูมิคุมกันใหเด็กตั้งแตระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา ซ่ึงไดดําเนินการมาแลว ๓ ป นอกจากนั้นยังมีโครงการ
วิทยาศาสตรพลังสิบ ซ่ึงเปนโครงการท่ีใหเด็กทุกคนเรียนวิทยาศาสตรท่ีเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันในแตละชวงชั้น 
ดังนั้น Coding และวิทยาศาสตรจะเปนภูมิคุมกันใหเด็กในการเผชิญกับ VUCA World  

12. แนวโนมของโลกใหความสําคัญและเริ่มมีการนําเรื่องสติ (Mindfulness) มาใชประโยชน
กับโรงเรียนและองคกรตาง ๆ หากสามารถเพ่ิมเติมแนวทางการขับเคลื่อนการนํา Mindfulness มาใช
ประโยชน โดยเขาไปเปนสวนหนึ่งในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานคุณธรรมจริยธรรม  
จิตอาสาและสํานึกสาธารณะ จะชวยเสริมใหการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เปนรูปธรรมมากข้ึน  
โดยในประเด็นนี้ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิต ฺโต) ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานคุณธรรม
จริยธรรม จิตอาสาและสํานึกสาธารณะ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา คณะอนุกรรมการฯ ไดแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือ
ศึกษาปญหาและรวบรวมหลักปฏิบัติในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมท่ีใชอยูในปจจุบันจากทุกศาสนา รวมท้ัง
ประเด็น Mindfulness หรือสติดวย เพราะปจจุบันไมเพียงแตประเทศไทยเทานั้นท่ีใหความสําคัญกับเรื่องสติ 
แตโรงเรียนและสถาบันการศึกษาท้ังในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและมหาวิทยาลัยท่ัวโลกตื่นตัวและไดนํา 
เรื่องสติมาใชประโยชน ซ่ึงคณะทํางานฯ จะศึกษาและรวบรวมขอมูล ท้ังขอมูลการนําสติมาใชประโยชนแลว
ประสบความสําเร็จ และขอมูลการนําสติมาใชประโยชนแตลมเหลว รวมท้ังเชิญผู ท่ีมีประสบการณมา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือนําเรื่องสติ สมาธิ มาประยุกตใชกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย 
จากการรวบรวมขอมูลของคณะทํางานในเบื้องตน พบวา กระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายเก่ียวกับการนําเรื่อง
สติมาจัดการเรียนการสอนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แตยังไมมีผลการดําเนินงานท่ีชัดเจน เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทําใหยังไมมีการขับเคลื่อนการดําเนินงานอยาง
เปนรูปธรรม จึงขอรับขอเสนอเรื่อง Mindfulness ไปดําเนินการ นอกจากนั้นประธานการประชุมใหขอมูล
เพ่ิมเติมวา กระทรวงศึกษาธิการนํา STEM Education มาใชในการจัดการเรียนการสอนมากกวา ๑๕ ป 
ปจจุบันไดประสานกับองคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Southeast Asian Ministers of 
Education Organization – SEAMEO) ขอใหเพ่ิมเติม A เขาไปใน STEM เปน STEAM Education โดย A 
คือ Arts หมายถึงวัฒนธรรมประเพณีดีงามท่ีเปนรากเหงาของคนไทย ความเอ้ือเฟอเก้ือกูล ความกตัญู
กตเวทิตา ซ่ึงเปนตนทุนทางสังคมของไทยท่ีมีมาแตโบราณ ใหโรงเรียนนําไปสอนนักเรียน จะทําใหนักเรียน 
มีความพรอมท้ังดานศาสตรและศิลป สามารถแขงขันกับนานาประเทศหรือเอาชนะ AI (Artificial Intelligent) ได 
ซ่ึงประเทศฟนแลนด ท่ีเปนท่ียอมรับวาจัดการศึกษาไดดี ท่ีสุด ไดนํา STEAM Education ไปปรับใชกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนแลว 

13. นายชัยยศ  อ่ิมสุวรรณ ประธานคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานการเรียนรูตลอดชีวิต
และการศึกษาพิเศษ ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา แนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานการ
เรียนรูตลอดชีวิตและการศึกษาพิเศษ มีขอเสนอเชิงนโยบายท่ีเปนรูปธรรมของคณะทํางาน ๓ คณะ ไดแก  
คณะท่ี 1 คณะทํางานดานการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มีการจัดทําดัชนีชี้วัดการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ประเทศ และการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับผูสูงอายุ ซ่ึงเปนการดําเนินงานตอเนื่องของสํานักงาน



๑๒ 
 
เลขาธิการสภาการศึกษา  คณะท่ี 2 คณะทํางานดานการสงเสริมการศึกษาพิเศษ จะดําเนินการเรื่องการมี 
งานทําของกลุมเด็กท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ และคณะท่ี 3 คณะทํางานดานการลดความเหลื่อมล้ํา 
ทางการศึกษา จะดําเนินการเรื่องบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ํา
ทางการศึกษา  

14. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมีกลไกท่ีสามารถนํามาใชในการ
ขับเคลื่อนขอเสนอเชิงนโยบายไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงมีขอสังเกตวาท่ีผานมาโครงการสําคัญ 
ตามนโยบายรัฐบาล (Flagship Projects) เก่ียวกับการศึกษายังมีไมมาก ดังนั้นหากคณะอนุกรรมการ 
สภาการศึกษาทุกคณะดําเนินการแลวเสร็จและไดขอเสนอเชิงนโยบายแลว ขอใหประสานความรวมมือไปยัง
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเพ่ือดําเนินการจัดทําเปนโครงการสําคัญตามนโยบาย
รัฐบาล (Flagship Projects) ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาใหเปน
รูปธรรมตอไป 

15. แนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาจะสะทอนทิศทางการศึกษา
ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยรูปแบบการศึกษาในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไป กาวขามการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ หรือแมกระท่ังการศึกษาตามอัธยาศัย หลอมรวมเปนการศึกษาตลอดชีวิต ซ่ึงมีกลไกตาง ๆ  
เพ่ือรองรับสิ่งท่ีกําลังจะเกิดข้ึน เชน ระบบธนาคารหนวยกิต การกาวขามชวงวัยเพ่ือเขาสูระบบการศึกษา เปนตน 
จึงสนับสนุนแนวคิดท่ีใหคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาแตละคณะหนุนเสริมการดําเนินงานรวมกันเพ่ือใหได
ขอเสนอเชิงนโยบายใหมของคณะกรรมการสภาการศึกษาชุดนี้ท่ีกําหนดทิศทางการศึกษาและบทบาทหนาท่ี
ของหนวยงานตาง ๆ อาทิ ภาคเอกชน องคการปกครองสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัด
การศึกษาอ่ืน ๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนในการปรับปรุงแผนการศึกษาแหงชาติในอนาคต  

16. ปญหาผูสําเร็จการศึกษาแลวแตไมมีงานทํา และปญหาผูสําเร็จการศึกษามีทักษะ 
ไมสอดคลองกับทักษะท่ีจําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน (Skill Mismatch) เปนปญหาใหญ กระทรวงศึกษาธิการ
ควรปรับการจัดการเรียนการสอนเปนการเรียนรูตลอดชีวิต โดยอาจจัดหลักสูตรระยะสั้น ๓ เดือน หรือ ๖ เดือน 
เพ่ือ Upskill หรือ Reskill สําหรับคนท่ีจบการศึกษาไมตรงกับการทํางาน และประสานกับหนวยงานท่ีจัดทํา
ธนาคารหนวยกิต ใหผูท่ีตองการเพ่ิมทักษะการทํางานไดเขามาศึกษาเรียนรูเพ่ิมเติมและสะสมหนวยกิตสําหรับ
นําไปสมัครงานหรือยกระดับทักษะการทํางาน ปจจุบันภาคเอกชนไดจัดทําแพลตฟอรมสําหรับใชในการรับ
สมัครพนักงานท่ีระบุขอมูลทักษะตาง ๆ ท่ีภาคเอกชนตองการ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการสามารถนําขอมูลมา
วิเคราะหวาในอนาคตตลาดแรงงานมีความตองการทักษะอะไรบาง เพ่ือนํามาใชในการพัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน  

๑๗. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เปนหลักสูตรท่ีมีความ
ยืดหยุน สามารถนําไปบริหารจัดการและบูรณาการตัวชี้วัดได ตัวอยางเชน กระบวนการจัดการเรียนรู STEAM 
Education เพ่ือใหผู เรียนไดเรียนรู ในสิ่งท่ีใกลเคียงกับชีวิตจริงของผู เรียน เปนสิ่งสําคัญท่ีใหนักเรียน 
เกิดสมรรถนะ การนําตัวชี้วัดไปบูรณาการขามกลุมสาระโดยใชแหลงเรียนรูใกลโรงเรียนเปนหองเรียนรวม  
ทําใหนักเรียนไดเรียนรูท่ีใกลเคียงกับชีวิตประจําวันและชีวิตจริง พัฒนาครูเพ่ือใหครูมีความรู ความสามารถ 
และมีทักษะในการจัดการเรียนรู จะเปนประโยชนในการพัฒนาผูเรียนมากกวา และถือเปนการนําหลักสูตร 
ไปใชอยางถูกตอง 

18. การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาไมควรยึดติดกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... เนื่องจากยังไมมีผลบังคับใชและยังมีปญหาในหลายประเด็น นอกจากนั้น
สถานการณของโลกในปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําใหการศึกษาตองปรับเปลี่ยนใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ดังนั้นจึงไมควรยึดติดกับระบบหรือกฎเกณฑตาง ๆ และมีความเห็นวาแนวทาง 
การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาท่ีจะดําเนินการในเรื่องท่ีเปน Quick Win ท้ังเรื่องระบบ



๑๓ 
 
ธนาคารหนวยกิต การจัดการศึกษาสําหรับผูมีความตองการจําเปนพิเศษ การสงเสริมการลงทุนดานการศึกษา
ดวยความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน และเรื่อง Digital Transformation เปนเรื่องท่ีมีความจําเปน
และเหมาะสมสําหรับการศึกษาในปจจุบันและอนาคต 

19. การศึกษามีเปาหมายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูเรียนใหมีคุณคา เพ่ือใหผูเรียน 
เปนผูสรางสังคมท่ีนาอยูรวมกัน ดูแลตนเองและดูแลผูอ่ืนได สิ่งสําคัญในการพัฒนาเด็กคือการสรางคุณลักษณะ 
การเปนมนุษยท่ีสมบูรณและพรอมท่ีจะเรียนรูตลอดชีวิต แตในปจจุบันพบปญหาการศึกษาท่ีทําใหผูเรียน 
ไมอยากเรียนและเปนการลดทอนกําลังใจในการเรียนรู เชน การกวดขันเรื่องการแตงกาย ทําใหเด็กลดความ
อยากเรียนรูและไมอยากไปโรงเรียน เปนตน จึงอยากใหผูมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาไดตระหนักและ
ใหความสําคัญกับคุณลักษณะของผูเรียนและการสรางพลังใจในการเรียนรูใหผูเรียนมากกวาการกวดขันเรื่อง
กฎระเบียบท่ีมากเกินความจําเปน 

มติ ท่ีประชุมใหความเห็นชอบแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา คณะท่ี 2-9 
ตามท่ีฝายเลขานุการเสนอ และใหคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาแตละคณะดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
   
วาระท่ี 3.2 แผนการยกระดับความสามารถทางการแขงขันทางการศึกษาไทยในเวทีโลก 
 นายวีระพงษ  อูเจริญ  ผูอํานวยการกลุมวิเคราะหสภาวการณการศึกษา สํานักประเมินผลการ
จัดการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา นําเสนอแผนการยกระดับความสามารถทางการแขงขัน
ทางการศึกษาไทยในเวทีโลก มีสาระสําคัญดังนี้ 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดดําเนินการศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบสมรรถนะ
ทางการศึกษาของประเทศไทยกับนานาชาติตามเปาหมายและตัวชี้วัดตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแมบทท่ี ๑๑ และประเด็นการพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดชวงชีวิต (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแมบทท่ี ๑๒ โดยใชดัชนีของสถาบันเพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษา
นานาชาติ (International Institute for Management Development : IMD) เปนกรอบในการวิเคราะห
เปนเวลากวาสิบป รวมท้ังการวิเคราะหตัวชี้วัดในระดับนานาชาติอ่ืนท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษา อาทิ ผลการ
ประเมิน PISA และผลการจัดอันดับโดย WEF ซ่ึงในป พ.ศ. ๒๕๖๔ การประชุมสภาการศึกษาในคราว 
การประชุมครั้งท่ี ๔/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะทางการศึกษาของประเทศไทยในระดับนานาชาติผานตัวชี้วัด IMD และมอบหมายใหสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาเปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานและใหกําหนดกรอบระยะเวลาการดําเนินงาน 
ท่ีชัดเจน ซ่ึงการดําเนินงานท่ีผานมาจะเห็นไดวาผลการประเมิน IMD ในภาพรวมการศึกษาของประเทศไทย
สูงข้ึน ๓ อันดับ ซ่ึงแสดงใหเปนวาผลการดําเนินงานท่ีผานมาของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเห็นผล
อยางชัดเจน ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๖๕ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของใหดําเนินการเก่ียวกับ IMD PISA และ WEF ใหเปนรูปธรรมเพ่ิมมากข้ึน สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาจึงจัดทําแผนยกระดับความสามารถทางการแขงขันทางการศึกษาไทยในเวทีโลกเพ่ือ
เปนแนวทางใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของบูรณาการการทํางานและรวมมือกันพัฒนาสมรรถนะทางการศึกษา
ของประเทศไทยใหสามารถแขงขันไดในเวทีโลก 
 การพิจารณาจัดทําแผนยกระดับความสามารถทางการแขงขันทางการศึกษาไทยในเวทีโลก
ประกอบดวยตัวชี้วัดหลัก ๓ ตัวชี้วัด ตัวช้ีวัดแรก คือ IMD (The IMD World Competitiveness Index)  
วัดความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยดานการศึกษาจะเปนปจจัยยอยในปจจัยท่ี 4 ในดานโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีประกอบดวยตัวชี้วัด 19 ตัว ซ่ึงในปท่ีผานมาประเทศไทยมีตัวชี้วัดท่ีดีข้ึนถึง 12 ตัวชี้วัดจาก  
19 ตัวชี้วัด สะทอนใหเห็นความกาวหนาในการดําเนินงานท่ีดีของกระทรวงศึกษาธิการ โดยในปท่ีผานมา
ตัวชี้วัดท่ีสามารถเปน Best Practice ไดคือตัวชี้วัดงบประมาณดานการศึกษาตอ GDP ซ่ึงสํานักงานเลขาธิการ



๑๔ 
 
สภาการศึกษาไดใหความสําคัญกับความหมายของตัวชี้วัด โดยในอดีตขอมูลท่ีสงให IMD เปนขอมูลท่ีไม
ครบถวน แตในปท่ีผานมาไดมีความพยายามทําใหขอมูลครบถวนเปนผลใหอันดับของประเทศไทยดีข้ึน 3 อันดับ 
ตัวช้ีวัดท่ีสอง คือ PISA (Programme for International Student Assessment) โครงการประเมินผลนักเรียน 
รวมกับนานาชาติ ซ่ึงวัดผลในเรื่องการอาน คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร โดยตั้งแตป ค.ศ. 2000 เปนตนมา 
คาคะแนนของประเทศไทยอยูในระดับประมาณ ๔๐๐ คะแนน ซ่ึงมีพัฒนาการลาชา โดยท่ีประเทศทาง 
ทวีปยุโรปจะมีคาเฉลี่ยประมาณ ๔๗๐ คะแนน และลาสุดเม่ือเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ไดมีการจัดสอบ PISA 
ซ่ึงจะประกาศผลในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ สิ่งท่ีนากังวลคือการสอบ PISA ในอดีตท่ีผานมามีการพัฒนาการสอบ
จากการใชกระดาษเปนคอมพิวเตอร และในปท่ีผานมาเปนปสุดทายท่ีใชระบบคอมพิวเตอร โดยในอีก 3 ปขางหนา 
จะเปลี่ยนเปนการสอบออนไลน ฉะนั้นผูเขาสอบจะตองมีทักษะทางดานดิจิทัลเพ่ิมมากข้ึน หากประเทศไทย
พัฒนาดานการอานเพียงดานเดียวแตขาดทักษะทางดานดิจิทัลอาจจะทําใหมีปญหาในการทําขอสอบ ตัวช้ีวัดท่ีสาม
คือ ดัชนีความสามารถทางการแขงขัน WEF (The WEF Global Competitiveness Index) มีตัวชี้วัดท่ี
เก่ียวของกับการศึกษาในเรื่องอัตราสวนนักเรียนตอครูในระดับประถมศึกษาและทักษะการคิดวิเคราะห 
ผลของตัวชี้วัดนี้มีแนวโนมท่ีเหมือนกันกับตัวชี้วัด IMD คือความสามารถทางการแขงขันทางการศึกษาต่ํากวา
ภาพรวม สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงจัดทํากรอบแนวคิดของแผนการยกระดับความสามารถ 
ทางการแขงขันทางการศึกษาไทยในเวทีโลก แบงเปน ๓ ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรท่ี ๑ การยกระดับ 
ผลการประเมิน PISA ยุทธศาสตรท่ี ๒ การยกระดับผลการจัดอันดับ IMD และยุทธศาสตรท่ี ๓ การยกระดับ 
ผลการจัดอันดับ WEF โดยกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและ
แผนการปฏริูปประเทศดานการศึกษา และมีแนวทางในการดําเนินงาน ๓ ระยะดังนี้ แผนการดําเนินงานระยะส้ัน 
เปนการยกระดับผลการจัดอันดับ IMD และ WEF โดยเนนการวัดผลท่ีเปน Survey Data ในเรื่องการสราง
ความรูความเขาใจใหภาคเอกชนรับทราบผลการจัดการศึกษาตามประเด็นท่ีปรากฏในการสํารวจความคิดเห็น
เพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีดานการศึกษา โดยมีระยะเวลาการดําเนินงานภายในป พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนการดําเนินงาน
ระยะยาว เนนการดําเนินงาน ๒ เรื่อง คือ ๑) การจัดทํา Database เนื่องจากบางตัวชี้วัดยังมีการจัดเก็บขอมูล
ไมสมบูรณ ดังนั้นหากมีขอมูล Big Data ท่ีครบถวนสมบูรณ จะทําใหอันดับและคาคะแนนตัวชี้วัดตาง ๆ ดีข้ึน 
๒) การปรับระบบการศึกษาท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษาในเรื่องการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน 
แนวทางการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง โดยการสรางความรูความเขาใจกับ
กลุมเปาหมายอยางตอเนื่องและ สราง Dashboard ติดตามการดําเนินงานท้ังระยะสั้นระยะยาว และปรับปรุง
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอเสนอตอสภาการศึกษาเพ่ือโปรดพิจารณาแผนการ
ยกระดับความสามารถทางการแขงขันทางการศึกษาไทยในเวทีโลก 
 การพิจารณา 
 ท่ีประชุมไดอภิปรายและใหความเห็น ขอเสนอแนะ ขอสังเกต ดังนี้ 

๑. การดําเนินการเรื่องการยกระดับความสามารถทางการแขงขันทางการศึกษาไทยในเวทีโลก 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดสอบถามครูและนักเรียนซ่ึงเปนผูมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับตัวชี้วัด
ความสามารถทางการแขงขันทางการศึกษาของประเทศหรือไม ตัวอยางคําถามเชน PISA มีความสําคัญมาก
นอยเพียงใด มีผลกระทบอะไรบาง มีปญหาอุปสรรคอะไรท่ีทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมายได และหากจะทํา
ใหสําเร็จจะตองทําอยางไร เด็กจะตองมีวิธีเรียนรูอยางไร ครูจะตองมีวิธีจัดการเรียนการสอนอยางไรตองใชสื่อ
อะไร ครูและนักเรียนตองกาวขามอุปสรรคอะไรบาง เปนตน ซ่ึงขอมูลประเภทนี้จะเปนขอมูลเชิงคุณภาพท่ีมี
ความสําคัญกวาขอมูลเชิงปริมาณ ดังนั้นจึงควรสอบถามครูและนักเรียนดวย เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสามารถนําไปสู
การจัดทําแผนการยกระดับความสามารถทางการแขงขันทางการศึกษาไทยในเวทีโลกท่ีมีความสมบูรณยิ่งข้ึน 
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2. การยกระดับความสามารถทางการแขงขันตองมีขอมูล 3 ขอมูล ไดแก ๑) ขอมูลผลการสอบ 
PISA ๒) ขอมูลขอเท็จจริงท่ีมีอยูในปจจุบัน อาทิ อัตราสวนนักเรียนตอครู งบประมาณดานการศึกษาตอ GDP 
และ ๓) ขอมูลท่ีเปนขอคิดเห็นของภาคเอกชน ซ่ึงขอมูลท้ัง 3 สวนนี้จะตองวิเคราะหวาจะสามารถผลักดันให
เกิดผลไดอยางไร การวิเคราะหภาพรวมอาจยังไมชัดเจนเพียงพอตอความตองการขอมูลท้ัง 3 ขอมูลขางตน 
นอกจากนั้นจะตองปรับปรุงแกไขผลจากการสอบ PISA เพ่ือใหมีอันดับดีข้ึนอยางเปนรูปธรรม การสรางความรู
ความเขาใจใหภาคเอกชนเพียงประการเดียวไมเพียงพอตอการตอบคําถามสถานประกอบการ จะตองปรับปรุง
ท้ังระบบในเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาครู ระบบการทดสอบ ระบบการวัดและ
ประเมินผล ฯลฯ ซ่ึงตองเรงดําเนินการและตองระดมความคิดเห็นจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูเก่ียวของท่ีเปนผูมีสวนไดสวนเสียท้ังหมด เพ่ือหา
แนวทางการปรับปรุงกระบวนการท้ังระบบ 

3. ผลการจัดอันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทยมีผลการจัดอันดับ (Ranking)  ต่ํา 
ท้ัง IMD PISA และ WEF อาจเปนผลจากขอจํากัดหรือจุดออน 2 ประการ คือ 1) กระทรวงศึกษาธิการไมมี
ผูรับผิดชอบหลักในการดําเนินการเรื่องการยกระดับความสามารถทางการแขงขันทางการศึกษา แตอยางไรก็ตาม
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดนําเรื่อง IMD ไปเริ่มดําเนินการเม่ือป พ.ศ. 2564 ซ่ึงไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสภาการศึกษาและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
ท่ีเปนรูปธรรมใหมากท่ีสุด วิเคราะหขอมูลและนําสูการปฏิบัติ เพ่ือดูวาผลการจัดอันดับดีข้ึนหรือไม และท่ีผานมา
ในป พ.ศ. 2565 พบวาผลการจัดอันดับดีข้ึนในบางสวนแตบางสวนการเชื่อมโยงการสื่อสารยังไมดี 2) ในชวง 
ท่ีผานมาประเทศไทยมีทีมไทยแลนด ซ่ึงมีบุคคลจากหลายหนวยงานชวยกันขับเคลื่อนการดําเนินงาน  
เนนการทํางานเปนทีม ซ่ึงการทํางานในปจจุบันการดําเนินการเฉพาะหนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการ 
ไมเพียงพอ จะตองอาศัยความรวมมือจากภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและบริการ และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ
เขามารวมดําเนินการ โดยมีหนวยงานกลางในการประสานขอมูล ขอสังเกตคือการ Survey Data จะมีการ
ปรับเปลี่ยนคําถามและกลุมเปาหมายผูตอบคําถามในภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจและบริการ ดังนั้นการสื่อสาร
จึงเปนเรื่องสําคัญท่ีตองสื่อสารใหชัดเจนวากระทรวงศึกษาธิการดําเนินการอะไรอยางไร ๓) การพิจารณา
จุดออนในปท่ีผานมา (ป พ.ศ. 2564 - 2565) มีจุดออนอะไรบางท่ีตองเรงแกไข เพราะผลของการเก็บขอมูล
ในป พ.ศ. 2565 จะทราบผลในป พ.ศ. 2566 แลวเรงดําเนินการแกไขจุดออนเพ่ือใหประเทศไทยมีผลการจัด
อันดับดีข้ึน ซ่ึงผลของการจัดอันดับท่ีดีข้ึนจะสงผลตอการเขาใจและการยอมรับจากตางประเทศ  

4. ปจจุบันสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดพยายามผลักดันเพ่ือใหเกิดการยกระดับ
ความสามารถทางการแขงขันทางการศึกษา แตยังคงมีผู ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการศึกษาหรือผู ท่ีอยู ใน 
ภาคการศึกษาบางสวนท่ีไมไดสนใจไมใหความสําคัญกับตัวเลขท่ีเปนผลการจัดอันดับทางการศึกษา 
นอกจากนั้นยังขาดความตั้งใจดําเนินการอยางจริงจังของผู ท่ีมีสวนรวมรับผิดชอบตัวชี้วัด ดังนั้นจึงควร 
มีแนวทางใหผูมีสวนเก่ียวของท้ังหมดไดตระหนักและใหความสนใจใหความสําคัญรวมถึงรวมเปนพลังในการ
ดําเนินการในตัวชี้วัดท่ีรับผิดชอบเพ่ือยกระดับความสามารถทางการแขงขันทางการศึกษา 

มติ ท่ีประชุมมีมติใหความเห็นชอบแผนการยกระดับความสามารถทางการแขงขันทางการศึกษา
ไทยในเวทีโลกตามท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเสนอ โดยใหปรับเพ่ิมเติมในประเด็นท่ีคณะกรรมการ
สภาการศึกษาใหขอเสนอแนะและขอสังเกต 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเพ่ือทราบ 
 รายงานสภาวะการศึกษาไทยป ๒๕๖๕  
 นางอําภา พรหมวาทย ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา นําเสนอรายงานสภาวะการศึกษาไทยป ๒๕๖๕ มีสาระสําคัญดังนี้ 



๑๖ 
 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดดําเนินการศึกษาสภาวะการศึกษาไทยเปนประจําทุกป 
ตั้งแตป พ.ศ. 2540 จนถึงปจจุบัน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหสถานการณทางการศึกษาในบริบท
ตาง ๆ ท่ีสงผลกระทบตอการจัดการศึกษา ในดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รวมถึงการวิเคราะหแนวโนมและความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและประเด็นรวมสมัยท่ีสงผลกระทบตอการจดั
การศึกษาของประเทศไทยสูการจัดทําขอเสนอเชิงนโยบายและคาดการณแนวโนมทิศทางการจัดการศึกษา  
เพ่ือนําขอมูลมาใชพัฒนาการศึกษา โดยกระบวนการจัดทําไดศึกษา วิเคราะหเอกสาร การประชุมสัมมนา
รวมกับผูท่ีเก่ียวของทุกภาคสวน การสํารวจความคิดเห็น และการลงพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลเชิงลึก ซ่ึงไดเชิญ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และองคการยูนิเซฟประเทศไทย มารวมดําเนินการในปท่ีผานมา 

 ประเด็นสําคัญท่ีเปนตัวบงชี้สภาวะการศึกษาไทยป ๒๕๖๕ ประกอบดวย 6 ประเด็น ดังนี้  
1. การปรับตัวของผูปกครองและนักเรียนใหเทาทันตอสภาวะความผันผวน 2. การหลุดออกจากระบบ
การศึกษา 3. ความเหลื่อมล้ําของครอบครัวท่ีสงผลตอการเรียนรูของนักเรียน 4. ภาวะถดถอยทางการเรียนรู
และสุขภาวะ 5. การเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูแบบดิจิทัล และ 6. การฟนฟูการเรียนรู 
 การสะทอนความคิดเห็นจากมุมมองของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของในปท่ีผานมาไดหัวขอสําหรับ
การจัดทํารายงานสภาวะการศึกษาไทย ป 2565 เรื่องการฟนฟูการเรียนรูและการเรงรัดประสิทธิผลเพ่ือเพ่ิม
โอกาสทางการศึกษา และไดนําเสนอหัวขอดังกลาวตอคณะกรรมการสภาการศึกษาในการประชุม ครั้งท่ี 
1/2565 เม่ือวันท่ี 18 สิงหาคม 2565 สวนความทาทายหรือปจจัยภายในระบบการศึกษาท่ีสงผลกระทบ
ตอการศึกษาไทยในป ๒๕๖๕ ประกอบดวย ๙ ประเด็น ไดแก 1. ความสอดคลองของเปาหมาย นโยบาย 
โครงสราง คานิยม และการปฏิบัติ  2. ระบบประเมินท่ีเชื่อมโยงกับผลลัพธการเรียนรูทุกระดับและท้ังระบบ  
3. การคัดเลือกและพัฒนาผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา 4. การคัดเลือก การพัฒนา และการ
กําหนดภาระงานครู 5. ความทันสมัย ยืดหยุนและตอบสนองของหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ 6. การจัดการ
เรียนรูท่ีสอดคลองกับผูเรียนเปนรายบุคคล 7. การใช Big Data เพ่ือบริหารจัดการศึกษา 8. คุณลักษณะของ
ผูเรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ และ 9. การสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
โดยมีประเด็นความทาทายหรือปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกท่ีสงผลกระทบตอการศึกษาไทยในป ๒๕๖๕
ประกอบดวย ๙ ประเด็นสําคัญ ไดแก 1. ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําท่ีสงผลตอภาครัฐ เอกชน และครอบครัว  
2. ความเหลื่อมล้ําของโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษา 3. ทักษะท่ีจําเปนเพ่ือการเรียน  
การทํางานและการดํารงชีวิต 4. สิทธิเสรีภาพ การมีสวนรวมของเด็กและเยาวชน 5. การเชื่อมตอโลกแหงการ
เรียนรูสูโลกแหงการทํางาน 6. การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากร 7. วัฒนธรรมและคานิยมทางสังคม  
8. ภาวะความเปนผูปกครอง และ 9. ทักษะการรูคิดดิจิทัลท่ีมีผลตอวิถีชีวิตและการเรียนรูในปจจุบัน  
 ความกาวหนาทางการศึกษาท่ีสําคัญในปการศึกษา 2565 ไดแก  
  ประเด็นท่ี 1 นโยบายและยุทธศาสตร โดยในป พ.ศ. 2565 พบวา มีการดําเนินการจัดทําแผน 
ท่ีสอดรับกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ 
ดานการศึกษา ไดแก แผนพัฒนาผูมีความสามารถพิเศษ แผนการอุดมศึกษาเพ่ือการผลิตและพัฒนากําลังคน 
แผนปฏิบัติการผูสูงอายุ  
 ประเด็นท่ี 2 กลไกการกํากับติดตามและการพัฒนาการจัดการศึกษาของประเทศ พบวา  
การติดตามมีประเด็นสําคัญท่ีสงผลกระทบตอการจัดเรียนการสอนในปการศึกษา 2565 ไดแก ความปลอดภัย
ในสถานศึกษา ปญหาการถดถอยทางการเรียนรู และพฤติกรรมท่ีเปลี่ยนแปลงไปของเยาวชนรุนใหม 
 ประเด็นท่ี 3 งบประมาณดานการศึกษา เปนประเด็นเดนท่ีสุดในเรื่องความกาวหนา 
ทางการศึกษาในป 2565 เนื่องจากมีการปรับอัตราคาใชจายและเงินอุดหนุนรายบุคคลสําหรับนักเรียน 
หลายรายการ ไดแก การปรับเพ่ิมอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลสําหรับนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนประเภท



๑๗ 
 
สามัญศึกษาและอาชีวศึกษา การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจําเปนพ้ืนฐาน การปรับเพ่ิมคาอาหาร
กลางวันของนักเรียน และการปรับเพ่ิมราคากลางในการจําหนายผลิตภัณฑนม 
 ประเด็นท่ี 4 กฎหมายทางการศึกษา ในป 2565 พบวามีกฎหมายท่ีผานการพิจารณาของ
รัฐสภาแลว ไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมการเรียนรู พระราชบัญญัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  
ไดมีการอนุมัติพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษาเพ่ิมข้ึน ๑๑ จังหวัด สําหรับรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. .... 
ยังอยูในระหวางการพิจารณาของรัฐสภา (20 ก.พ. 2566)  
 ประเด็นท่ี 5 บทบาทผูนําทางการศึกษาของประเทศไทยในเวทีโลก สะทอนใหเห็นถึงบทบาท
การเปนผูนําในการนําเสนอความคิดการพัฒนาหรือแกไขปญหาทางการศึกษาในระดับนานาชาติ และบทบาท
ในฐานะสมาชิกท่ีดีในประชาคมโลก โดยในป 2565 มีการประชุมสําคัญ ไดแก  การประชุมรัฐมนตรี 
ดานการศึกษาแหงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก วาดวยเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 4 (การศึกษา 2030) 
ครั้งท่ี 2 การประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก ครั้งท่ี 41 การประชุมรัฐมนตรีดานการศึกษาอาเซียน ครั้งท่ี 12 
และการประชุมระดับผูนําวาดวยการพลิกโฉมการศึกษา โดยประเทศไทยไดมีถอยแถลงสําคัญในการมุงเนน 
การพัฒนา 3 ดานหลัก ไดแก ผูเรียนรู ผูสอน และระบบการศึกษา  
 สรุปผลการวิเคราะหสภาวะการศึกษาไทยป 2565 พบประเด็นท่ีสําคัญ 5 เรื่อง ดังนี้ 
  เรื่องท่ี 1 คุณภาพการศึกษา เด็กไทยตองไดรับการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห การอาน 
และภาษาตางประเทศเพ่ิมมากข้ึน รวมท้ังการสงเสริมใหเด็กมี Growth Mindset เพ่ือใหเด็กไทยสามารถ
เรียนรูไดดวยตนเองและมีการเรียนรูตลอดชีวิต ซ่ึงมีความสําคัญกับการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และ
รองรับการอยูในสังคมปจจุบันท่ีมีความผันผวน 
  เรื่องท่ี 2 โอกาสและความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา อัตราการเขาเรียนของเด็กไทยมีแนวโนม
ลดลงในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน ซ่ึงสงผลใหประเทศไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูงไมเพียงพอตอการพัฒนาประเทศ 
  เรื่องท่ี 3 ประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา งบประมาณรายจายดานการศึกษามีแนวโนมคงท่ี  
จึงเปนความทาทายท่ีจะตองเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชจายงบประมาณและปรับเปลี่ยนวิธีในการจัดสรร
งบประมาณใหเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง  
  เรื่องท่ี 4 ความสามารถทางการแขงขันดานการศึกษา ประเทศไทยยังตองเรงพัฒนา
สมรรถนะทางการศึกษาใหสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติ ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการตัดสินใจ
เขาลงทุนในประเทศไทย อันนํามาซ่ึงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรายไดของประชาชนในประเทศ 
  เรื่องท่ี 5 การบริหารจัดการศึกษา ระบบการศึกษาตองยืดหยุนตอบสนองความตองการ 
ท่ีเปลี่ยนไปของผูเรียน ตอบสนองความตองการแรงงานของสถานประกอบการ และรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ในยุค VUCA World และ BANI World 
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาขอนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา 
เพ่ือโปรดรับทราบรายงานสภาวะการศึกษาไทยป ๒๕๖๕ 
 การพิจารณา 
 ท่ีประชุมไดอภิปรายและใหความเห็น ขอเสนอแนะ ขอสังเกต ดังนี้ 
 ๑.  การนําเสนอรายงานสภาวะการศึกษาไทยควรเริ่มตนดวยการนําเสนอภาพรวมการจัด
การศึกษาของประเทศไทยท่ีแสดงใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกเพ่ือใหสาธารณชนไดรับทราบสิ่งท่ี
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ แลวจึงตามดวยขอมูลขอเท็จจริงท่ียังเปนปญหาและ
อุปสรรคตอการพัฒนาการศึกษา โดยในประเด็นนี้ประธานการประชุมไดใหขอมูลเพ่ิมเติมวา กระทรวงศึกษาธิการ 
ไดดําเนินการในสิ่งท่ีเปนผลสําเร็จท่ีแสดงถึงความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกแลวเปนเวลากวา 3 ป คือเรื่อง 
การสรางภูมิคุมกันใหเด็กดวย Coding และวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ท่ีสอดคลองกับเปาหมาย
ของ World Education ท่ีกําหนดวา เด็กจะตองเรียนอยางสนุก ระหวางเรียนมีรายได จบแลวมีงานทํา  



๑๘ 
 
เปนผูประกอบการรุนใหมทันสมัย แขงขันได มีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยท่ีการศึกษาของประเทศไทยตอจากนี้ไป 
เด็กจะตองเรียนสนุก ครูสอนสนุก เด็กจะตองไดเรียนในสิ่งท่ีสนใจ และเม่ือมีความสนใจแลว แมวาการเรียน 
จะยากมากเพียงใดเด็กก็สามารถเรียนได นอกจากนั้นระหวางเรียนตองมีรายได เรียนรูแลวตองเกิดประโยชน
เชิงพาณิชยเชิงเศรษฐกิจใหกับครอบครัว เปนการลดภาระคาใชจายของพอแม และเด็กจะตองเปนคน 
มีคุณธรรมจริยธรรม ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการไดเปลี่ยนจาก STEM Education เปน STEAM Education 
ตัวอยางการเรียนการสอนท่ีเรียนจบแลวมีงานทํา เชน เรื่องการบริหารจัดการน้ําโดยชุมชนตามแนว
พระราชดําริ ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดดําเนินการมาระยะเวลาหนึ่งและกําลังจะมีเด็กสําเร็จการศึกษาในปนี้ 
ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปจจุบันมีภาคเอกชนใหความสนใจตองการรับเด็กไปทํางาน 
ในทองถ่ิน เปนตน ซ่ึงหลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรท่ีมีข้ึนเปนครั้งแรกในประเทศไทยชื่อวา “ชลกร”  
เปนแนวทางการเรียนการสอนเพ่ือใหเด็กมีสมรรถนะ มีความรู สรางเศรษฐกิจใหกับครอบครัวและตัวเอง  
อยูอยางมีความสุข และสูกับ VUCA World ได ซ่ึงขอมูลความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนนี้ สํานักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษาสามารถขอขอมูลไดท่ีสํานักงานรัฐมนตรีเพ่ือนํามาเพ่ิมเติมในรายงานสภาวะการศึกษาไทย 
 2. การนําเสนอบทสรุปการวิเคราะหสภาวะการศึกษาไทยควรเพ่ิมประเด็นท่ีเปนความทาทาย
จากขอมูลท่ีไดศึกษาวิเคราะหตามท่ีปรากฏในรายงาน เชน 1) ความทาทายท่ีจะตองสรางใหเด็กมี Growth 
Mindset ในขณะท่ีครูและผูบริหารยัง Fix Mindset ดังนั้นการพัฒนาใหเด็กมี Growth Mindset จะมีวิธีการ
ดําเนินการอยางไร 2) ขอเท็จจริงของอัตราการศึกษาตอในระดับสูงข้ึนมีจํานวนลดลง เนื่องจากจํานวนการเกิด
ของประชากรลดลง โดยในป พ.ศ. 2564 มีเด็กเกิดประมาณ 500,000 คน และในอีก 6 ปขางหนาจะมี 
เด็กเกิดลดลงอีก ซ่ึงมีความจําเปนตองลดจํานวนโรงเรียนระดับประถมศึกษาลง ดังนั้นจึงเปนความทาทายวา
กระทรวงศึกษาธิการจะบริหารจัดการปญหาอยางไร ๓) ความทาทายในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคน
ใหมีความรูความสามารถท่ีหลากหลาย (รูหลายอยางทําไดหลายอยาง) เปนทางออกสําหรับการแกปญหา
แรงงานในปจจุบันและอนาคต 4) ความทาทายเรื่องการลดความเหลื่อมล้ําท่ียังคงมีอยูในปจจุบัน 5) ความทาทาย
เรื่องประสิทธิภาพการใชงบประมาณดานการศึกษาท่ียังใชไมคุมคา จะมีวิธีการบริหารการใชงบประมาณ
อยางไร 6) ความทาทายเรื่องระบบบริหารการศึกษาท่ีมีการกระจายอํานาจแลว แตในปจจุบันยังคงเปนระบบ
รวมศูนยอํานาจ ทําอยางไรจะสามารถกระจายอํานาจใหทองถ่ินไดมีบทบาทมากข้ึน โรงเรียนสามารถบริหาร
จัดการตนเองไดมากข้ึน เปนตน ขอสรุปดังกลาวขางตนเปนความทาทายตอการพัฒนาการศึกษาของประเทศ 
และอาจเปนแรงบันดาลใจใหผูเก่ียวของนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดประโยชนตอการศึกษาของประเทศตอไป 
 3. รายงานสภาวะการศึกษาไทย พ.ศ. 2565 ตามท่ีสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาเสนอ 
เปนการนําเสนอในเชิงวิชาการซ่ึงเปนเรื่องดีท่ีนําเสนอขอเท็จจริงท่ีชี้ใหเห็นวาการศึกษาของประเทศไทย 
มีจุดออนและมีปญหาหลายประการ แตลักษณะการรายงานยังขาดการวิเคราะหลงลึกในแตละประเด็นปญหา
และเครื่องมือชวยในการแกไขปญหาท่ีสามารถนําสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยท่ีการนําเสนออาจนําเสนอ
ใหเห็นในมุมมองหลายมิติ เชน มีปญหาใดบางท่ีเปนปญหาเดิมและไดรับการแกไขแลว ปญหาใดยังอยูใน
ระหวางการดําเนินการแกไข การแกไขปญหาท่ีทําใหเกิดการพัฒนาการศึกษาท่ีเปนผลสําเร็จเปนรูปธรรมหรือ
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีดีข้ึนอยางไร เปนตน นอกจากนั้นในเลมรายงานอาจเพ่ิมเติมบทสัมภาษณ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีไดดําเนินงานพัฒนา
การศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จเปนรูปธรรมแลว หรือบทสัมภาษณผูท่ีมีมุมมองในเชิงนโยบาย ซ่ึงจะทําใหรายงาน
สภาวะการศึกษาไทยมีหลายมิติและนาอานมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาอาจนําความเห็น
ของคณะกรรมการสภาการศึกษาไปปรับรูปแบบวิธีการรายงานสําหรับการจัดทํารายงานสภาวะการศึกษาไทย
ในปถัดไป 
 4. ในเนื้อหาของรายงานสภาวะการศึกษาไทยควรเขียนระบุรายละเอียดลงลึกในประเด็นท่ี
เปนความออนไหวตอเด็กและเยาวชน ท้ังเรื่องความปลอดภัย และเรื่องการกลั่นแกลง (Bullying) ซ่ึงปจจุบัน



๑๙ 
 
พบวาเด็กมีการกลั่นแกลงกันในทุกระดับชั้นการศึกษา บางกรณีรุนแรงจนทําใหเปนเหตุนํามาสูการฆาตัวตาย 
ดังนั้นในรายงานสภาวะการศึกษาไทยจึงควรใหความสําคัญในรายละเอียดท่ีเปนประเด็นออนไหวและขยายผล
ไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือแกไขปญหา หากเขียนรายงานแบบเดิม โดยหัวขอท่ีนาสนใจไมถูกนําไปขยายผล
จะไมทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นมีขอสังเกตเรื่องพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของเยาวชน  
แมไมไดอยูในรายงานสภาวะการศึกษาไทย แตเปนเรื่องสําคัญ คือเรื่องคุณธรรม ปจจุบันประเทศไทยมีดัชน ี
ชี้วัดคุณธรรมท่ีแสดงผลออกมาเปนตัวเลขได ขอเท็จจริงจากตัวเลขท่ีปรากฏพบวา เยาวชนท่ีมีอายุระหวาง 
13-24 ป (อายุเฉลี่ย 15 ป) ผลการประเมินสวนใหญอยูในระดับพอใช เชน เรื่องความซ่ือสัตยสุจริต เปนตน 
แตเรื่องความกตัญูเปนเรื่องเดียวท่ีมีคาคะแนนมากกวาระดับพอใช ดังนั้นในรายงานอาจนําเรื่องคุณธรรม 
ไปรวมแลวทําเปนจุดเนนเพ่ือใหรายงานสภาวะการศึกษาไทยมีขอมูลท่ีครอบคลุมและนาสนใจมากข้ึน 
 5. เรื่อง Learning Loss เปนประเด็นทาทายท่ีตองเรงหาทางแกปญหา มีกรณีตัวอยาง 
การแกปญหาของประเทศจีนกอนการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเทศจีนไดมีการ
ปองกันการเกิดภาวะความรูถดถอย โดยพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลนท่ีเปนระบบเปดสําหรับ
ประชาชน สูการพัฒนาการเรียนรูแบบไรพรมแดน ท่ีเปน Online Education ในระดับมัธยมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา แลวจัดทําเปนระบบสองปริญญา Dual Degree ซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนผลจากการ
พัฒนา Growth Mindset ดังนั้นจึงควรเพ่ิมเติมรายละเอียดเรื่อง Learning Loss ไวในรายงานสภาวะ
การศึกษาไทย 
 6. ในรายงานสภาวะการศึกษาไทยปรากฏหัวขอวัฒนธรรมและคานิยม แตยังไมมีรายละเอียด 
ดังนั้นจึงควรเพ่ิมเติมเนื้อหารายเอียดเรื่องวัฒนธรรมและคานิยมท่ีเปนประเด็นท่ีนาสนใจหรือนาสังเกต 
ในรายงานสภาวะการศึกษาไทย 
 7. รายงานสภาวะการศึกษาไทยท่ีนําเสนอเปนเพียงการนําเสนอกรอบแนวทางการจัดทํา
รายงานใชหรือไม เนื่องจากในเอกสารไดแสดงใหเห็นเฉพาะหัวขอ/ประเด็นในจํานวนมาก แตยังไมปรากฏ
รายละเอียดเนื้อหาของแตละประเด็น จึงทําใหคณะกรรมการฯ แสดงความคิดเห็นหรือวิพากษวิจารณ 
ไดคอนขางยาก นอกจากนั้นในบทสรุปผลการวิเคราะหเปนการนําเสนอท่ีมีท้ังสภาพปญหาและสภาวการณ
รวมกัน จึงทําใหไมสามารถจําแนกไดวาสภาพปญหาท่ีแทจริงคืออะไร และสภาวการณท่ีแทจริงคืออะไร  
การรายงานในรูปแบบนี้จึงอาจไมเปนประโยชน ดังนั้นการนําเสนอบทสรุปควรเรียบเรียงเนื้อหา โดยเริ่มตนจาก
สภาพปญหา สภาวการณ และการเสนอขอเสนอแนะท่ีเปนแนวทางการแกไขปญหา โดยในประเด็นนี้  
นางอําภา พรหมวาทย ผูอํานวยการสํานักประเมินผลการจัดการศึกษา ชี้แจงวา รายงานท่ีนําเสนอในวันนี ้
ยังไมใชรายงานฉบับสมบูรณ เนื่องจากยังอยูในข้ันตอนการจัดประชุมเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นในการ
จัดทํา Scenario และพยากรณแนวโนมการจัดการศึกษาเพ่ือวิเคราะหความนาจะเปนเก่ียวกับอนาคตท่ีจะเกิด
ข้ึนกับระบบการศึกษา รวมท้ังแนวทางในการรับมือกับอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน สําหรับขอสังเกตและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ บางประการ ไดปรากฏอยูในเอกสารท่ีอยูระหวางการยกรางรายงานแลว แตขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะซ่ึงเปนประโยชนและยังไมปรากฏในรายงาน สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจะนําไปปรับแก
รายงานเพ่ิมเติม เพ่ือใหรายงานมีความสมบูรณและนําไปสูการใชเปนสารสนเทศสําคัญในการพัฒนา 
การศึกษาตอไป 
 8. เรื่องท่ีนําเขาสูวาระเพ่ือพิจารณาท้ังสองเรื่องและเรื่องท่ีเขาสูวาระเพ่ือทราบในวันนี้ 
เปนเรื่องท่ีมีความเชื่อมโยงกันท้ังหมด โดยงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาคณะตาง ๆ สามารถนํา
ขอมูลในเรื่องแผนการยกระดับความสามารถทางการแขงขันทางการศึกษาไทยในเวทีโลกท่ีไดนําเสนอ 
แผนการดําเนินงานระยะยาว และเรื่องรายงานสภาวะการศึกษาไทย พ.ศ. 2565 ไปใชเปนฐานคิดในการ
แกปญหาการศึกษาจะทําใหไดประโยชนมาก สําหรับเอกสารเลมรายงานสภาวะการศึกษาไทยท่ีอยูระหวาง 



๒๐ 
 
การดําเนินการ หากสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดทําเปนฉบับสมบูรณแลวเม่ือใด ขอใหสงให
คณะกรรมการสภาการศึกษาไดศึกษาเพ่ือใหเห็นขอมูลท่ีชัดเจนและนําไปใชดําเนินงานตอได 

มติ          ท่ีประชุมรับทราบ โดยใหปรับแกไขเพ่ิมเติมตามความเห็นของคณะกรรมการสภาการศึกษา 
 
วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 

 วาระท่ี 5.1 กําหนดการประชุมสภาการศึกษาครั้งตอไป 

  นายสุเทพ  แกงสันเทียะ เลขาธิการสภาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ แจงกําหนดการ
ประชุมครั้งตอไป ครั้งท่ี 2/2566 คือ วันศุกรท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. ใหท่ีประชุม
รับทราบ 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 

 วาระท่ี 5.2 ขอเชิญรวมเขางาน “สรางภูมิคุมกันดวยวิทยาศาสตรและ CODING” 

 ประธานการประชุม (รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) 
ขอเชิญคณะกรรมการสภาการศึกษาทุกทานเขารวมงานแสดงนิทรรศการและการเสวนา สรางภูมิคุมกัน 
ดวยวิทยาศาสตรและ CODING ในระหวางวันท่ี 25-26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2566 ณ ลานกิจกรรม ชั้น G 
Avenue Zone A (ใตลาน Skywalk) MBK Center มีนิทรรศการท่ีนาสนใจ เชน การบริหารจัดการน้ํา 
โดยชุมชนตามแนวพระราชดําริ อัจฉริยะเกษตรประณีต Unplugged CODING จากโรงเรียนในพ้ืนท่ีหางไกล 
วิทยาศาสตรพลังสิบ การศึกษาพิเศษ ประวัติศาสตร ทรงไมแบด เรียนไมเบื่อ เปนตน นอกจากนั้นยังมี 
การเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองการศึกษาไทยในยุค VUCA World และการแสดงจากศิลปนและนักเรียน 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑6.40 น. 
 
 

นางรัชนี  พ่ึงพาณิชยกุล 
นางปทมา  คําภาศรี 

นางสาวเต็มศิริ  ทรงเจริญ 
นายกัมพล  ธรรมหม่ืนยอง 

ผูจดรายงานการประชุม 
 

เลขาธิการสภาการศึกษา 
กรรมการและเลขานุการ  

 ผูตรวจรายงานการประชมุ 


